

สารคดี กุมภาพันธ์ 2556

สวัสดิ์ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน

ใกล้เข้าสู่ภาคฤดูร้อนแล้ว ทางคณะ โดยฝ่ายวิชาการเริ่มการปรับปรุงหลักสูตร และเตรียมการตรวจประเมินหลักสูตรสถาบันจาก สัตวแพทยสภา ในปลายปี 2556 นี้ ต้องขอความร่วมมือจากคณาจารย์ที่จบ สพ.บ. ทุกท่าน ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพฯ และสมัครรับใบประกอบวิชาชีพ ด้วยเป็นข้อกำหนดหนึ่งในการประเมินผู้สอนของสถาบัน (> 75%) และรบกวนคณาจารย์ทุกท่านปรับปรุงข้อสอบในส่วนของท่านให้มีข้อสอบตัวเลือก 5 ข้อ (MCQ) ตามที่ได้รับการอบรมจากสัตวแพทยสภาและจากคณะทำงานฯ ของฝ่ายวิชาการคณะ ที่เข้าประชุมแนะนำในแต่ละภาควิชา ในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้ นักศึกษามีประสบการณ์การทำข้อสอบแนวทางที่จะสอบขอใบประกอบวิชาชีพฯ เมื่อจบการศึกษาในปี 2558 นี้

ช่วงนี้มีคณาจารย์หลายคนไปช่วยสอนนักศึกษาลาวที่นาบง (โดยการสนับสนุน USAID) ต้องขอบคุณมากที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้วิชาชีพการสัตวแพทย์ให้เพื่อนบ้านและเป็นความร่วมมือในการศึกษาในอาเซียนด้วย ทั้งนี้โครงการลักษณะนี้จะสิ้นสุดในปีนี้และในระยะต่อไปน่าเป็นการพัฒนาโครงการในเชิงการวิจัยร่วม ONE HEALTH การจัดฝึกอบรมเฉพาะเรื่องระยะสั้น และในปีที่ทาง OIE ได้เริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางสัตวแพทย์ในอาเซียน โดยการศึกษาสัตวแพทย์ลาวให้ทางคณะเราเป็นหน่วยหลักพัฒนา (VM KKKU ไทย-VM FA NUL ลาว) คณะต้องขอขอบคุณผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างมาก

ในปีที่ทางคณะมีความร่วมมือระดับจังหวัดโดยปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ในด้านรณรงค์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต เนื้อ นม ไข่ อาหารคุณภาพและปลอดภัย เพื่อการผลิตปศุสัตว์คุณภาพ อาหารปลอดภัยให้คนขอนแก่นและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตจากขอนแก่นสู่ประชาชนไทยและเพื่อนบ้าน โดยมีบุคลากรจากคณะเข้าร่วมในโครงการต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวาง สร้างความเข้มแข็งให้คณะต่อไป

ท้ายสุดนี้ สำคัญมาก คณะต้องขอความร่วมมือทุกคนรวมถึง ช่วยกันสร้างความ ตระหนักให้เพื่อนร่วมงานและนักศึกษาทุกคน ร่วมด้วยช่วยกัน ให้มากขึ้น ในการประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำ ด้วย น้ำ ไฟฟ้า มีจำกัด เปิด ปิด แอร์ ไฟฟ้า ในเวลากำหนด พักเที่ยงปิดคอมพิวเตอร์ ไป แอร์ พัดลม อย่าใช้น้ำสิ้นเปลือง ไม่จำเป็น ช่วยกันคนละไม้ละมือ ทรัพยากรเหล่านี้เป็นของส่วนรวมใช้อย่างมีสติ เพื่อท่านและอนาคตของคนรุ่นต่อไป

ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน ให้ส่วนรวมและตนเอง นะคะ คิดดี พุทธิ ทำดี ชีวิตมีความสุข สังคมอบอุ่น ส่วนรวมมีความสามัคคี คณะและ มข. เข้มแข็ง ก้าวไปข้างหน้า ด้วยกันค่ะ

รศ.สพ.ญ.ดร.สุนิรัตน์ เอี่ยมละมัย

คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 กุมภาพันธ์ 2556